

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: /SNN&PTNT-KL
V/v xây dựng, hoàn thiện Đề án
“Trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”.

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 16362/UBND-NN ngày 23/11/2020 về việc giao tham mưu khẩn trương lập, thẩm định Đề án “Trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”. Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức xây dựng, xin ý kiến thẩm định của các Sở, ngành, UBND các huyện, các đơn vị có liên quan và chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Sở, ngành, đơn vị và chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang tại Hội nghị ngày 14/01/2021; Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp thu toàn bộ ý kiến góp ý, chỉ đạo, đồng thời phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan để khẩn trương hoàn thiện theo quy định. Để phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021 và định hướng chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Đề án “Trồng một tỷ cây xanh góp phần phát triển bền vững đất nước, giai đoạn 2021 – 2025”; Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu dự thảo Văn bản của UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho phép chuyển nhiệm vụ xây dựng Đề án “Trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025” thành nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch “Trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”.

(Có dự thảo Văn bản của UBND tỉnh kèm theo).

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KL.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số /UBND-NN
V/v xây dựng Kế hoạch “Trồng
cây xanh trên địa bàn tỉnh Thanh
Hóa, giai đoạn 2021-2025”

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

Kính gửi: Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 91-CV/VPTU ngày 19/11/2020 và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xây dựng Đề án trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh thực hiện sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan để khẩn trương nghiên cứu, lập, tổ chức xin ý kiến và thẩm định Đề án “Trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025” theo quy định.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và để đảm bảo sự phù hợp, đồng bộ với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021 và định hướng chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Đề án Trồng một tỷ cây xanh góp phần phát triển bền vững đất nước, giai đoạn 2021 – 2025 “*UBND các tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây thành phong trào thi đua của mọi cấp, mọi ngành, trong từng khu dân cư với sự tham gia của mọi người dân,...*” UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho phép chuyển nhiệm vụ xây dựng Đề án “Trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025” thành nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch “Trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Thanh Hóa./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu VT, NN
MC.....

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang

